

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑ ๒๒๒๓๑



เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปฏิทินงานโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้ทุกโรงเรียน ดำเนินโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรม ดังกล่าว ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และดำเนินการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ตลอดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดการจัดค่ายพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับภูมิภาค จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานาชาติ ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนโครงการดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ ทั้งนี้ โครงการคุณธรรมที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ส่งตัวแทนตามจำนวนที่ได้คัดเลือกไว้ก่อนเข้าประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ โดยแจ้งผลการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ moral.group@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการจัดค่ายโครงการระดับภูมิภาคในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป โปรดติดตามข่าวสารการจัดค่ายระดับภูมิภาคจากเว็บไซต์ [www.vitheeбудdha.com](http://www.vitheeбудdha.com) หัวข้อ ข่าวสาร สนก.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๑



สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๙ - ๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙

# ด่วนที่สุด

ที่ ศษ ๐๔๐๐๘/๑ ๒๒๓๑



เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปฏิทินงานโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้ทุกโรงเรียนดำเนินโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรม ดังกล่าว ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และดำเนินการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ตลอดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดการจัดค่ายพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับภูมิภาค จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนโครงการดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ ทั้งนี้ โครงการคุณธรรมที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ส่งตัวแทนตามจำนวนที่ได้คัดเลือกไว้ก่อนเข้าประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรม มุลินีธิ เปรม ติมสุสานนท์ โดยแจ้งผลการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [moral.group@hotmail.com](mailto:moral.group@hotmail.com) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการจัดค่ายโครงการระดับภูมิภาคในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป โปรดติดตามข่าวสารการจัดค่ายระดับภูมิภาคจากเว็บไซต์ [www.vitheeбудdha.com](http://www.vitheeбудdha.com) หัวข้อ ข่าวสาร สนก.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๙ - ๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๙